

## 'จักรภพ' ยืนยันไม่ได้ส่งสัญญาณถอดวิทย์'เจิมศักดิ์' อ้างมือเท้ามองไม่เห็นป่วน

"รมต.สำนักนายกฯ" ยืนยันไม่มีใครแทรกแซงสื่อ ลี้ อ.กรมประชาสัมพันธ์ แถลงกรณีคลื่น 105 "มุมมองเจิมศักดิ์" ถูกถอด เปรย "ไม่รู้มีมือหรือเท้าที่มองไม่เห็นป้ายสีหวังทำลาย" ชวงรัฐบาลหัวหมุน

นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ข่าวยามเช้า" ทางสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101 เมกกะเฮิรท์ ถึงกระแสข่าวรัฐบาลแทรกแซงรายการ "มุมมองของเจิมศักดิ์" ของนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ออกอากาศสถานีวิทยุคลื่น 105 เมกกะเฮิรท์

โดยเขาระบุว่า ยืนยันไม่มีรัฐมนตรี หรือคนของรัฐบาลเข้าไปแทรกแซง หรือส่งสัญญาณทางตรงและทางอ้อม เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่นโยบายรัฐบาล วันนี้ตนจะให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเจ้าของสถานีวิทยุสตอมเรดิโอ 105 เมกกะเฮิรท์ มาแถลงข้อเท็จจริงว่า มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบ

"ยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปก้าวท้าว ก็ไม่รู้ว่ามีมือ หรือเท้าที่มองไม่เห็นหรือไม่ เพราะช่วงนี้เกิดขึ้นมากเพื่อหวังทำลาย และป้ายสี รัฐบาลในช่วงที่กำลังหัวหมุนอยู่ ซึ่งผมต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการให้ชี้แจงประชาชนทราบ" นายจักรภพ ระบุ

เมื่อถามว่า หากมีคนในรัฐบาลโทรมาข่มขู่ผู้จัดรายการวิทยุไม่ให้วิจารณ์รัฐบาลจะทำอย่างไร นายจักรภพ กล่าวว่า ขอให้เปิดเผยชื่อว่าเป็นใคร เพราะถ้าเป็นคนรัฐบาล ก็ยังขัดกับนโยบาย สำหรับตนยอมรับว่า ไม่ได้เป็นแฟนนายเจิมศักดิ์ เพราะรู้อยู่แล้วว่า นายเจิมศักดิ์ มีจุดยืนอย่างไร ดังนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะไปแทรกแซงเพราะรัฐบาลไม่ได้ประโยชน์

เมื่อถามว่า รัฐบาลจะมีจุดยืนอย่างไร หากรายการไหนมีมุมมองที่ตรงข้ามรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ นายจักรภพ กล่าวว่า ไม่ได้มองมุมนั้นทุกอย่างอยู่ที่ประชาชน สื่อจะเป็นอย่างไร จะเซ็นเซอร์ตัวเองหรือไม่ หรือพอรู้ว่า ใครจะชนะก็มาเปลี่ยนมาเข้าข้างฝ่ายนั้น เหล่านี้เป็นเรื่องของสื่อ ตนไม่สนใจ คิดแต่ว่า ควรทำอะไรให้ประชาชนได้ประโยชน์จากสื่อ

"ผมจะปรับอะไรอีกเยอะ เมื่อได้มีโอกาสทำงานครั้งนี้ ผมจะเน้นเรื่องโครงสร้างเป็นหลัก คือจัดระบบสื่อ ไม่ใช่การจัดระเบียบเหมือนที่มีการพูดกัน ผมคิดการใหญ่เพื่อให้เมืองไทยส่วนไหนที่ยังไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือ ได้ข้อมูลที่เอนเอียง จะต้องเกิดความสมดุล และต้องมีการประเมินสื่อด้วย โดยจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำแผน แต่พวกไม้แก็ดัดดยาก ผมคงไม่ไปยุ่ง แต่จะเพิ่มผู้เล่นใหม่ใน

สนามสื่อ จะไม่อยู่แค่คนเดิม ประเด็น คือ การจะอยู่กับสมการเดิมจะมีประโยชน์อะไร เราต้องให้มีโครงสร้างที่สมดุล เพราะต้องยอมรับว่า สื่อเล่นการเมืองเยอะ แม้ผมจะมีความคิดกับสื่ออย่างไร แต่ผมก็จะไม่เอาความเห็นส่วนตัวมาเป็นนโยบาย" นายจักรภพ กล่าว

นายจักรภพ กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อมีปัญหาหนัก ซึ่งก็มีทั้งสื่อที่แท้ หรือสื่อบางประเภทที่เป็นนักโฆษณาการเมือง ทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยก ซึ่งตนจะประเมินผลของสื่อตรงนี้ก่อนโดยฟังเสียงจากประชาชน แต่ยืนยันว่า สื่อต้องเคารพประชาชนด้วย